

Ánh Sáng, Máy Quay, Phục Vụ Thôi!

Việc cách ly ở nhà không ngăn các em ấy phục vụ.

Bài của Sandra Edwards
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

Antonella và Mariana thích đến nhà thờ mỗi tuần. Nhưng lúc này họ không thể trực tiếp đến nhà thờ được vì đại dịch COVID-19. Các em ấy có lớp Thiếu Nhi trực tuyến, nhưng nó rất khác.

Antonella và Mariana rất nhớ những ngày học trực tiếp trong Hội Thiếu Nhi. Một năm trước, gia đình các em đã chuyển từ Chile đến Canada. Đại dịch đã khiến việc kết bạn mới trở nên khó khăn. Các em ấy nhớ việc được học các câu chuyện thánh thư với những đứa trẻ khác. Và họ cũng nhớ những bài học bằng tiếng Tây Ban Nha giống như ở Chile nữa.

Một ngày nọ, sau khi dự nhà thờ tại nhà, Antonella và Mariana đã tìm kiếm thứ gì đó trên mạng để giúp các em học *Hãy Đến Mà Theo Ta*.

"Chị ước gì chúng mình có thể tìm thấy nhiều video hơn bằng tiếng Tây Ban Nha," Antonella nói. Cô bé suy nghĩ một lúc. Sau đó, em ấy nảy ra một ý tưởng rất hay. "Chúng ta có thể tạo ra các video của riêng mình cho bài học *Hãy Đến Mà Theo Ta* mỗi tuần."

"Hay quá, và chúng ta có thể làm những video đó bằng tiếng Tây Ban Nha!" Mariana nói. "Sau đó, chúng ta cũng có thể chia sẻ chúng với những bạn khác."

Mamá [Mẹ] và Papá [Bố] nói rằng họ có thể giúp. Cả gia đình rất hào hứng!

Đầu tiên, cả nhà cùng đọc thánh thư cho bài học trong tuần. Các cô bé lên kế hoạch cho những gì mà các em sẽ thảo luận. Sau đó, họ bắt đầu làm video. Antonella và Mariana thay phiên nhau ghi hình chính mình khi các em nói về những câu chuyện trong Sách Mặc Môn. Ở cuối mỗi video, một trong hai chị em chia sẻ điều gì đó đã rút ra được từ bài học. Sau đó Mamá và Papá sẽ giúp các em làm video để đăng trực tuyến.



Lúc đầu, không phải lúc nào hai bạn cũng biết mình phải nói gì. Nhưng việc đọc thánh thư và tìm hiểu thêm về các bài học đã giúp họ.

Một ngày chủ nhật nọ, Antonella và Mariana ngồi trước máy tính cho lớp Thiếu Nhi của họ. Bài học của tuần này là về các chiến binh trẻ tuổi trong Sách Mặc Môn. "Tại sao các chiến binh trẻ tuổi này lại đi chiến đấu?" người giảng viên hỏi.

Mariana mở micrô của mình lên. "Em biết ạ!" cô bé nói. Em ấy và Antonella đã làm một video về câu chuyện đó vào tuần trước. "Cha của họ đã hứa với Thượng Đế sẽ không chiến đấu, vậy nên những người con trai này đã ra trận thay ả."

Antonella gật đầu đồng tình. "Và mẹ của họ đã dạy họ rằng nếu họ có đức tin, Thượng Đế sẽ giữ cho họ được an toàn." Cô bé mỉm cười với Mariana. Thật là thú vị khi cùng nhau học thánh thư.

Tối hôm đó vào bữa tối, Mamá hỏi, "Hôm nay lớp Thiếu Nhi thế nào?"

"Tuyệt lắm ạ!" Antonella nói. "Nhờ làm video mà con đã học hỏi thêm rất nhiều về thánh thư."

"Con cũng vậy!" Mariana nói. "Con có thể trả lời rất nhiều câu hỏi trong lớp Thiếu Nhi. Và chúng con hiểu những câu chuyện trong thánh thư hơn."

"Bố rất vui vì các video đã giúp ích cho các con," Papá nói. "Bố nghĩ là những đoạn video của các con cũng đã giúp đỡ rất nhiều người khác!"

"Đúng vậy đó," Mamá nói. "Chia sẻ những gì các con đã học và cảm nhận về phúc âm là một cách tuyệt vời để phục vụ!"

Mariana mỉm cười. "Chúng con rất vui vì có thể phục vụ theo cách này," cô bé nói. Sau đó, em ấy quay sang Antonella. "Hãy bắt đầu lên kế hoạch cho video của tuần tới nào!" ●

Câu chuyện này diễn ra ở Canada.